

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM
QUẢNG ÍCH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1507 /QI-KD

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

V/v gia hạn sử dụng dịch vụ công thông tin
điện tử Phòng giáo dục & đào tạo và các
đơn vị giáo dục trực thuộc quận Long Biên

UBND QUẬN LONG BIÊN

**CV
ĐẾN**

Số: KH-231
Ngày: 20 tháng 7 năm 2020
Chuyên:
Nộp lưu:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận Long Biên.

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích xin gửi tới Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) Quận Long Biên lời chào trân trọng nhất.

Chúng tôi là đơn vị hiện đang được phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tin tưởng giao nhiệm vụ vận hành và duy trì công thông tin điện tử (công TTĐT) của phòng và các nhà trường trực thuộc trong những năm qua.

Năm 2019, công ty Quảng Ích đã thực hiện hợp đồng đảm trách vận hành công, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, sao lưu dữ liệu, cập nhật dữ liệu (bao gồm cả những dữ liệu mất khi có sự cố) của các đơn vị. Đến ngày 17/3/2020, hợp đồng của các nhà trường với chúng tôi đã hết hiệu lực và chúng tôi đã có đề xuất các đơn vị xem xét tiếp tục phương án duy trì hoạt động của công TTĐT nhưng chưa được các đơn vị phản hồi. Thời điểm này là cao điểm phòng chống dịch covid-19 toàn thành phố Hà Nội nói riêng cũng như cả nước nói chung nên chúng tôi đã tiếp tục hỗ trợ, ứng mọi chi phí để vận hành máy chủ, cũng như duy trì đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin, cùng trang bị hỗ trợ các nhà trường tiếp tục vận hành công TTĐT không bị gián đoạn; thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời truyền tải các thông tin phòng chống dịch covid – 19 đến học sinh và phụ huynh học sinh.

Đến nay, khi dịch bệnh cơ bản được Chính phủ, Thành phố chỉ đạo phòng chống thành công. Chúng tôi tha thiết kính đề nghị UBND quận, phòng GD&ĐT xem xét, hướng dẫn nhà trường tiếp tục thực hiện dịch vụ vận hành công TTĐT, đảm bảo không gián đoạn, nhất là thời điểm khai giảng năm học mới sắp đến, cũng như không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.

Để tạo điều kiện cho các nhà trường, công ty chúng tôi tiếp tục duy trì vận hành công TTĐT của các đơn vị đến hết **15/8/2020**. Sau thời gian này, đơn vị nào không còn nhu cầu ký hợp đồng, công ty chúng tôi xin tạm dừng cung cấp dịch vụ.

Công ty Quảng Ích kính báo cáo Quý cơ quan và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của UBND quận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Uy